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Questions 
 

1. ความคืบหน้าของการเซน็ตส์ญัญาโครงการเกาะสมยุ เป็นอย่างไรบา้งครบั? 
ตอบ  บรษิัทฯ ชนะการประมูลเดอืน ม.ีค. 2566 ปัจจุบนัอยู่ในกระบวนการของการไฟฟ้า และคาดว่าจะ
สามารถลงนามสญัญาไดเ้รว็ทีสุ่ดในเดอืน ม.ค. 2567  

 
2. ขอทราบ sales target ของ distribution business ปีน้ีค่ะ  ปกติ distribution sales ใน ไตรมาส 4 จะ 

soft ลงจาก ไตรมาส 3 ไม่ทราบปีน้ีจะเป็นแบบนัน้หรือเปล่าคะ? 

ตอบ  บรษิทัฯตัง้ Sale Target Distribution ไวท้ี ่2,700 ลา้นบาท และอตัราก าไรสทุธ ิ9 %  

 

3. Distribution revenue target Bt 2.7 bn จะต้องปรบัขึน้หรือเปล่าคะ? 

ตอบ  บรษิทัฯก าหนดยอดขายไวท้ี ่2,700 ลา้นบาท โดยคาดวา่บรษิทัฯจะสามารถท าไดเ้กนิ Target ทีต่ัง้ไว ้

 

4. เป้า 2566 ยอดขายรวม 7,400เป็นไปได้ไหมครบั หลงัจาก Itel พลาดเป้าปีน้ีครบั? 

ตอบ  บรษิทัฯบรหิารงานแบบ Portfolio ส่งผลให ้INTERLINK Group ยงัคงมโีอกาสบรรลุเป้ารายไดท้ี ่7,400 

ลา้นบาท อยา่งไรกต็ามบรษิทัฯมัน่ใจวา่จะสามารถบรรลุเป้าหมายก าไรสทุธไิดอ้ยา่งแน่นอน 

 

งานสมยุคาดว่าเซน็สญัญาเมื่อไรครบัท่าน ? 

ตอบ  ค าตอบตามขอ้ 1 

 

GP DIS  Q4 ดีกว่า Q3 ท่ี 26.45% ไหมครบั ไตรมาส 3 มีจดังาน ? 

ตอบ  แนวโน้ม DIS Q4/2566 คาดวา่จะดกีวา่ Q3/2566 

 

งานเกาะเต่าจบก่อนสญัญาเท่าไรครบั? 

ตอบ  สญัญาโครงการจะสิน้สุดเดอืน เม.ย 2567 โดยบรษิทัฯคาดวา่จะท างานแลว้เสรจ็ในชว่งตน้ปี 2567 

 ตอนนี้อยูร่ะหวา่งการลากสาย Submarine cable  

 

เป้าปีหน้า 2567 มีโอกาสโตไหมครบัโตจากหน่วยใดครบั DIS ยงัโตได้เท่าไรครบั? 

ตอบ  ในเดอืนธนัวาคมนี้ ทางบรษิทัฯจะมกีารจดัท ายทุธศาสตรป์ระจ าปี โดยจะแจง้ใหน้กัลงทุนทราบต่อไป 

 

บริษัท มีเงินสดคล่องมาก จะน ามาลงทุนซ้ือหุ้นคืนได้ผลตอบแทนท่ีดีเส่ียงน้อยกว่าลงทุนอ่ืนไหม

ครบั จากปันผลของบริษทัเองท่านบริหารเอง จะส่งผลให้epsดีขึน้หรือรอตลาดดีขายคืนท าก าไรอย่าง

ท่ีผา่นมาครบั  จะมีพิจารณาปันผลเพ่ิมกว่าปีท่ีผา่นมาไหมครบั? 

ตอบ   บรษิทัฯยงัไมม่โีครงการซือ้หุน้คนื โดยจะน าเรือ่งดงักล่าวไปหารอืในทีป่ระชุมกรรมการต่อไป 
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5. ผู้บริหารเคยกล่าวว่า ต่อไป ILINK จะเป็นหุ้นปันผลท่ีเติบโตต่อเน่ือง ทางบริษทัตัง้เป้าจะให้ปันผลกบั

ผูถ้ือหุ้นในอตัราประมาณเท่าไหร่ครบั (ปกติหุ้นปันผลดีจะปันผลประมาณ 4-7% ต่อปี)? 

ตอบ    บรษิทัฯมนีโยบายจ่ายเงนิปันผลไมต่ ่ากวา่ 50% ของงบเฉพาะกจิการ 
 

6. ขอทราบความคืบหน้าสญัญาเกาะสมยุครบั? 
ตอบ  ตามค าตอบขอ้ 1  
 

7. งาน submarine cable ยงัมีงานให้ประมลูมากน้อยแค่ไหนครบั? 
ตอบ   ยงัมโีครงการ Submarine cable ทีอ่ยู่ใน Pipeline อกีเป็นจ านวนมาก โดยอยากเรยีนเชญินักลงทุน
เขา้มาพดูคุยและสอบถามรายละเอยีดในงาน Company Visit ต่อไป 

 
8. Backlog งานเกาะเต่าเหลือเท่าไหร่ และจะรบัรู้ปีน้ีเท่าไหร่ครบั? 

ตอบ  Backlog งานเกาะเต่าทีจ่ะรบัรูใ้นปี 2566-2567 ประมาณ 500 ลา้นบาท 
 

9. จะมีการปรบัเป้ารายได้ Distribution เพ่ิมขึน้มัย้ครบั? 
ตอบ  ค าตอบตามขอ้ 3   

 
10. ปีน้ีธรุกิจ distribution ได้อานิสงคจ์ากยอดขายสาย solar ท่ีเติบโตเยอะมากจากฐานท่ีต า่ ไม่แน่ใจว่า

บริษทัมองการเติบโตของสาย solar ในปีหน้าไว้อย่างไรบา้งครบั?? 
ตอบ  บรษิทัฯยงัไดร้บัอานิสงคจ์ากผลติภณัฑโ์ซลารอ์ยู ่โดยยงัม ีProduct อื่นทีเ่กีย่วกบัธุรกจิเทเลคอม และม ี
Product Super S ทีจ่ะมาแทนทีต่ลาดสาย Lan  
 

11. ขอสอบถามเร่ืองลูกหน้ี ของงบเฉพาะกิจการของ Ilink พอดีว่าเห็นว่าเพ่ิมขึ้นมาค่อนข้างเยอะ ไม่
ทราบว่ามาจากธรุกิจส่วนไหน ลกูค้าประเภทไหน งานภาครฐัหรือเอกชน แล้วคาดว่าจะมีการเกบ็เงิน
ได้มัย้ แล้วจะมีการตัง้ส ารองเพ่ิมขึน้หรือป่าว ท่ีตัง้ไว้เพียงพอหรือยงั? 
ตอบ  ลูกหนี้ในงบเฉพาะกจิการทีเ่พิม่ขึน้ ส่วนใหญ่มากจากธุรกจิวศิวกรรมโครงการ ซึง่ปัจจุบนับรษิทัฯไดร้บั
เงนิเรยีบรอ้ยแลว้ 
 

12. บริษทัมองว่า product highlight ต่อจากสาย solar จะเป็นสินค้าตวัไหนครบั? 
ตอบ  Product Super S ซึง่ประกอบดว้ยสาย Lan UTP Cat6 A System กบั สาย FTTr System และคาดว่า
ประมาณปลายปี 2567 น่าจะมขีา่ว Security and control ซึง่จะมแีนวโน้มทีด่เีหมอืนกบัสาย Solar 

 
13. Warehouse ใหม่ จะเร่ิมใช้งานได้เมื่อไรครบั? 

ตอบ  ปัจจุบนัอยูร่ะหวา่งการน าระบบ Warehouse management มาใชง้าน ซึง่คาดวา่จะเริม่ใชง้านได ้100% 
ในเดอืน เม.ย. 2567  
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14. นโยบายการจ่ายเงินปันผล พอดีเหน็ว่าบริษทัมีเงินสดมากขึน้ ไม่ทราบว่าจะมีนโยบายการจ่ายเงินปัน
ผลเพ่ิมขึน้ หรือการซ้ือหุ้นคืนหรือไม่? 
ตอบ  บรษิทัฯจะน าเรือ่งการจ่ายเงนิปันผลทีเ่พิม่ขึน้ และการซือ้หุน้คนืไปหารอืในทีป่ระชุมกรรมการต่อไป 

 

15. แนวโน้มการขายสาย fiber และ solar cable ใน Q4 เป็นอย่างไร และการประมูล submarine เกาะ- 
สมยุก้าวหน้าไปถึงไหนแล้วครบั? 

ตอบ สาย Fiber และ Solar มแีนวโน้มอตัราการขายทีเ่พิม่ขึน้มาโดยตลอด และในส่วนของงาน Submarine 
เกาะสมุย ปัจจุบนัอยู่ในกระบวนการของการไฟฟ้า และคาดว่าจะลงนามสญัญาอย่างเรว็ที่สุดในเดอืน ม.ค. 
2567  
 

16. พ่ีสมบติัมองปี 2567 เป็นปีท่ียงัสามารถรกัษาจดัการต้นทุนได้ดีเหมือนเดิมใช่หรือไม่ครบั? 
ตอบ ในการท ายทุธศาสตรปี์ 2567 บรษิทัฯยงัใชก้ลยุทธก์ารจดัการตน้ทุนเชน่เดยีวกบัปีก่อน 
 

17. งานภาครฐัในปีหน้าพ่ีสมบติัเหน็อะไรจากรฐับาลใหม่ท่ีก าลงัจะเกิดขึ้นบา้งครบั? 
ตอบ  บริษัทฯมองเห็นแนวโน้มที่ดีกว่าเดิม โดยอยากเรียนเชิญนักลงทุนเข้ามาพูดคุยและสอบถาม
รายละเอยีดในงาน Company Visit ต่อไป 
 

18. รบกวนถ้าเปิดvisitหรือมีกลุ่มใดเข้า visit เมื่อไรแจ้งด้วยครับ ขอเข้าร่วมด้วยขอบคุณครับ
0886166166 ยรรยง 
ตอบ  เป็นนโยบายของคุณสมบตัิ อนันตรมัพร ทีใ่หน้ักลงทุนไดเ้ขา้มาพูดคุยและสอบถามเกี่ยวกบับรษิทัฯ 
โดยจะมกีารก าหนดวนั และแจง้นกัลงทุนต่อไป 
 
 

 


